



BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY



Hà Nội, ngày 15/4/2015

THƯ NGỎ GỬI DOANH NGHIỆP

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, vai trò của tài sản trí tuệ ngày càng trở nên quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Tài sản trí tuệ là các giá trị hình thành từ hoạt động trí tuệ trong các lĩnh vực khoa học, công nghiệp, thương mại, hoạt động nghệ thuật... Bảo vệ tài sản trí tuệ chính là chống lại nguy cơ bị lợi dụng hoặc chiếm đoạt kết quả đầu tư sáng tạo và bảo vệ các cơ hội cho người đã đầu tư để tạo ra các kết quả sáng tạo đó, nhờ vậy nó kích thích, thúc đẩy các nỗ lực trong hoạt động sáng tạo, đem lại giá trị chung cho toàn xã hội.

Nhận thấy được tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ (SHTT), ngày 31/3/2015 vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phát động chương trình **"Tháng hưởng ứng ngày sở hữu trí tuệ thế giới 26/4"** nhằm nâng cao nhận thức pháp lý của công chúng về quyền SHTT trong việc xác lập, khai thác, phát triển và bảo vệ giá trị tài sản SHTT; khuyến khích hoạt động nghiên cứu sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động, phục vụ phát triển của từng doanh nghiệp - chủ thể quyền và góp phần đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; tạo ra nhận thức trong toàn xã hội để chuẩn bị cho hội nhập TPP.

"Tháng hưởng ứng ngày sở hữu trí tuệ thế giới 26/4" (từ 31/3 đến 30/4) sẽ tập trung vào việc phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về SHTT. Tiếp đó, hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về SHTT sẽ tiếp tục được triển khai và đẩy mạnh vào tháng 5 và các tháng tiếp theo. Theo đó, các cơ quan chức năng sẽ đẩy mạnh công tác thực thi quyền SHTT trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp (như sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, cạnh tranh không lành mạnh...) và quyền tác giả, quyền liên quan (trong đó có phần mềm máy tính) trên toàn quốc trong thời gian tới.

Các doanh nghiệp hãy quan tâm đến việc xác lập, khai thác, phát triển và bảo vệ giá trị tài sản trí tuệ của mình và tránh việc khai thác, sử dụng quyền sở hữu trí tuệ đang được bảo hộ của tổ chức, cá nhân khác. Điều này không chỉ giúp các doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định của pháp luật về SHTT mà còn giúp các doanh nghiệp phát triển được giá trị tài sản trí tuệ của mình và tránh được những rủi ro rất lớn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.



**THÁNG HƯỞNG ỨNG
NGÀY SỞ HỮU TRÍ TUỆ THẾ GIỚI 26/4**

ONE MONTH CAMPAIGN COMMEMORATING WORLD INTELLECTUAL PROPERTY DAY





BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

THANH TRA BỘ

Một ví dụ điển hình: Phần mềm máy tính, giống như những sản phẩm trí tuệ khác, luôn phát sinh quyền tác giả và được pháp luật bảo vệ với tư cách là tài sản của chủ sở hữu phần mềm. Việc sử dụng phần mềm có bản quyền hợp pháp giúp các doanh nghiệp tránh được những rủi ro rất lớn sau:

Nguy cơ an ninh mạng

Phần mềm bất hợp pháp được coi là một nguy cơ lớn và là nguyên nhân gây ra những vụ tấn công mạng, phá hoại thông tin, làm chậm trễ hoạt động và phá hủy hệ thống. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, cả trong nước và nước ngoài, đều đứng trước nguy cơ bị tấn công và bị đánh cắp dữ liệu do sử dụng phần mềm không phép. Hiện nay, 90% phần mềm không hợp pháp có chứa virus, mã độc, và đó là môi trường lý tưởng để hacker xâm nhập hệ thống. Doanh nghiệp sử dụng hay cài đặt phần mềm không hợp pháp có nguy cơ mất dữ liệu cao hơn 73%, nguy cơ mất dữ liệu không thể khôi phục khi hệ thống chủ bị hỏng cao hơn 55%, cũng như nguy cơ bị nhiễm virus cao hơn cho cả đối tác và khách hàng. Vì thế, không chỉ an ninh thông tin của bản thân doanh nghiệp bị ảnh hưởng mà còn có thể khiến cả cộng đồng bị nguy hiểm theo.

Thiệt hại tổn thất

Từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9/2014, bình quân có tới 745 trang web Việt Nam bị tấn công mỗi tuần. Trong 5 ngày từ ngày 13 đến 18/10/2014, một vụ tấn công hàng loạt trang web lớn nữa đã diễn ra, khiến những doanh nghiệp sử dụng trung tâm dữ liệu của VCCorp tổn thất hàng tỉ đồng.

Chúng tôi tin rằng đây chính là vấn đề mà Doanh nghiệp quan tâm và rất hoan nghênh sự hợp tác của Quý vị cùng với Chính phủ đẩy mạnh việc xác lập, khai thác, bảo vệ quyền SHTT tại Việt Nam cũng như bảo vệ an toàn thông tin cho doanh nghiệp và cho cả cộng đồng.

Trân trọng,

**HÃY HÀNH ĐỘNG
ĐỂ BẢO VỆ AN TOÀN THÔNG TIN CỦA MÌNH
BẰNG CÁCH SỬ DỤNG
PHẦN MỀM CHÍNH HÃNG!**

**THÁNG HƯỞNG ỨNG
NGÀY SỞ HỮU TRÍ TUỆ THẾ GIỚI** 26/4

ONE MONTH CAMPAIGN COMMEMORATING WORLD INTELLECTUAL PROPERTY DAY

